

*

NGHỊ QUYẾT
Đại hội chi bộ Trường THCS nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 03 tháng 7 năm 2022, Đại hội chi bộ Trường THCS Yên Thanh nhiệm kỳ 2022-2025 được tiến hành với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, năng động, hiệu quả, quyết tâm xây dựng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tham dự Đại hội có 25/25 đảng viên trong chi bộ (vắng: 0).

Đại hội được đón tiếp đồng chí Trịnh Quang Vinh - Bí thư Đảng ủy Phường Yên Thanh, đ/c Nguyễn Thị Thanh Nga - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ phường Yên Thanh, đ/c Nguyễn Trọng Minh - Ủy viên BCH Đảng ủy, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Yên Thanh tới tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã thảo luận, biểu quyết và thông qua những nội dung quan trọng trong báo cáo chính trị của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 trình Đại hội; bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội chi bộ Trường THCS Yên Thanh nhiệm kỳ 2022-2025

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí thông qua Báo cáo chính trị của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 trình Đại hội gồm những nội dung chủ yếu sau:

1.1. Về đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ trường THCS Yên Thanh nhiệm kỳ 2020-2022:

a. Những thành tựu, ưu điểm nổi bật:

Nhiệm kỳ 2020-2022 Chi bộ đã bám sát Nghị quyết đại hội chi bộ lần thứ VII, với sự đoàn kết, nhất trí cao của các đồng chí đảng viên, cùng với tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường đã đạt nhiều kết quả tốt, các mục tiêu đã hoàn thành. Chất lượng toàn diện được duy trì, chất lượng học sinh giỏi giữ vững. Năng lực, vai trò của chi bộ không ngừng được nâng lên; uy tín, vị trí của nhà trường ngày càng được củng cố. Cơ sở vật chất tiếp tục được nâng cấp và sửa chữa, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ dạy và học. Chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tập thể Nhà trường đạt tập thể lao động xuất sắc, được nhận giấy khen của Sở Giáo dục Đào tạo, Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh; các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đội TNTP đạt vững mạnh, vững mạnh xuất sắc trong suốt nhiệm kỳ.

b. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

Ý thức trách nhiệm của một số ít cán bộ giáo viên, học sinh chưa cao, ảnh hưởng đến công tác phấn đấu xây dựng nhà trường. Phương pháp giảng dạy của một số giáo viên còn chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới, một số chưa thực sự quan tâm phấn đấu hết mình vì chất lượng dạy học; việc phát huy khả năng tự học, sáng tạo của mỗi cán bộ giáo viên, học sinh còn ở mức độ, công tác bảo quản, khai thác và sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học hiệu quả chưa cao, còn để lãng phí, xuống cấp. Hiệu quả công tác quản lý; tăng cường kỷ cương nề nếp; công tác kiểm tra, đánh giá cần được quan tâm hơn nữa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

c. Bài học kinh nghiệm rút ra từ nhiệm kỳ 2020-2022

- *Một là*, vận dụng đúng đắn các chủ trương đường lối của Đảng và các nhiệm vụ của chuyên môn, cụ thể hóa sát với tình hình thực tế của đơn vị.

- *Hai là*, tăng cường công tác quản lý, kế hoạch hóa cụ thể, kịp thời uốn nắn hoạt động của các tổ chức, nâng cao hiệu suất công tác của các đoàn thể.

- *Ba là*, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ tốt sự giúp đỡ của địa phương và các ban ngành; nâng cao vai trò gương mẫu của đảng viên. Xây dựng ý thức luôn phấn đấu vì uy tín, vị thế và thương hiệu của Nhà trường; phát huy tốt dân chủ.

- *Bốn là*, tập trung xây dựng khối đoàn kết trong cán bộ đảng viên, học sinh, giữa chi ủy chi bộ - cơ quan, tạo ra sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả giữa nhà trường - gia đình - xã hội; tăng cường hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục.

- *Năm là*, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với nhiệm vụ và các cuộc vận động của ngành GD&ĐT.

1.2. Phát huy kết quả đã đạt được thời gian qua, nhiệm kỳ 2022-2025
Chi bộ Trường THCS Yên Thanh phấn đấu thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu chủ yếu sau:

a. Về phương hướng chung:

Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ trong mọi hoạt động của nhà trường; quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối, chính sách, chỉ thị nhiệm vụ năm học của ngành. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40 CT/TW của Ban Bí thư về việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII); nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực quản lý của ban giám hiệu và vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm kỳ 2022-2025. Phát huy truyền thống, xây dựng uy tín trường THCS Yên Thanh là địa chỉ tin cậy của phụ huynh học sinh, là nơi có môi trường học tập tốt, kỷ cương, thân thiện, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện.

Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đáp ứng các hoạt động giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý giáo dục, tổ chức các hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của mỗi CBGVNV.

Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch Covid-19 tại địa phương. Tận dụng tối đa thời gian tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát.

Triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp cho học sinh... Những giải pháp bảo đảm đội ngũ giáo viên cả về số lượng và chất lượng thực hiện chương trình mới đối với lớp 6,7 và Chương trình GDPT 2018.

b. Một số chỉ tiêu chủ yếu

* *Phát triển và duy trì số lượng*

- Tỷ lệ tuyển sinh vào THCS đạt 100%
- Hàng năm không có học sinh bỏ học, vi phạm pháp luật.

* *Nâng cao chất lượng đào tạo*

- Tỷ lệ đỗ vào trường THPT công lập từ 25 - 30 em/năm học. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THCS 100%, tỉ lệ lên lớp từ 95% đến 98% trở lên, duy trì ổn định và nâng cao chất lượng, số lượng đào tạo học sinh giỏi các cấp (Trong nhiệm kỳ phấn đấu đạt 30 giải cấp thành phố, 10 giải cấp Tỉnh).

- Tạo điều kiện cho CBGVNV có nhu cầu đi học nâng cao trình độ.
- Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh đạt từ 01-02 đ/c
- Chiến sĩ TĐ cấp cơ sở chiếm 15% tổng số CBGVNV đạt danh hiệu LĐTT.
- Xếp loại chuẩn nghề nghiệp (CBGV): 100% đạt khá trở lên.
- Trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia.

* *Xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể:*

- Hàng năm Chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ, kết nạp từ 01- 02 đảng viên mới (nếu có nguồn).

- Thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt” cụ thể là: lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, sinh hoạt tốt, đoàn kết kỷ luật tốt, cán bộ đảng viên tốt.

- Tập thể nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên (năm học 2022-2023 tiếp tục đề nghị Bằng khen của UBND tỉnh); các đoàn thể đạt vững mạnh trở lên.

c. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của nhiệm kỳ

* Công tác xây dựng Đảng

- Tăng cường xây dựng chi bộ về chính trị tư tưởng, đạo đức:

+ Đảm bảo công tác quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết mang tính thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức, đối phó. Trong mỗi đợt học tập, quán triệt nghị quyết, Ban chi ủy xây dựng kế hoạch học tập, triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy phường và cấp trên và có những điều chỉnh phù hợp với điều kiện đặc thù của chi bộ, lựa chọn các hình thức tổ chức các buổi học tập, quán triệt phù hợp như: tổ chức tập trung (họp hội đồng, giao ban), tổ chức theo tổ đảng (sinh hoạt tổ chuyên môn),...

+ Chỉ đạo, sát sao, đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức thành sinh hoạt thường xuyên, liên hệ với việc thực hiện “Quy định về những điều đảng viên không được làm” ở từng bộ phận, của từng cá nhân cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức đã xây dựng, báo cáo trước chi bộ, đặc biệt là nội dung đăng ký học tập theo gương Bác. Cuối năm, lấy kết quả phấn đấu theo các chuẩn mực đạo đức là một tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá kết quả phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể.

+ Bám sát hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban chấp hành trung ương, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và tình hình thực tế của quốc tế, đất nước, địa phương để xây dựng nội dung sinh hoạt cho phù hợp. Nội dung sinh hoạt vào những vấn đề trọng tâm, lựa chọn những nội dung thời sự sát với tình hình và phù hợp chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để phổ biến, trao đổi. Thông báo kịp thời chủ trương, các văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đến cán bộ, đảng viên. Kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng cho đảng viên. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

+ Tiếp tục thực hiện các kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên về công tác xây dựng Đảng và việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt kết quả tốt, gắn cuộc vận động “*Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” với việc thực hiện Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo, Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ GD&ĐT “quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên”.

+ Tổ chức các đợt thi đua lập thành tích gắn cuộc vận động với kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước thiết thực, hiệu quả.

- Chú trọng xây dựng tổ chức Đảng: Mỗi cán bộ đảng viên phải nâng cao nhận thức trách nhiệm, tự học tự rèn luyện góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”. Có kế hoạch nâng cao trình độ cho đội ngũ và xây dựng đội ngũ mẫu mực. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng theo chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Ngành Giáo dục Đào tạo. Hàng năm có kế hoạch bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới đúng theo chỉ tiêu đề ra và theo hướng dẫn của cấp trên.

- Nâng cao vai trò lãnh đạo của Ban chi uỷ, Ban giám hiệu nhà trường đặc biệt là người đứng đầu đơn vị và các tổ chức đoàn thể nhà trường; chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa chi bộ với quần chúng, Nhân dân. Đảng viên chi bộ tham gia sinh hoạt nơi cư trú, sinh hoạt định kỳ, đóng đảng phí đúng quy định.

- Đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp, lề lối làm việc của chi bộ, chi uỷ trong tình hình mới.

* Công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền, đoàn thể:

- Đối với tổ chức Công đoàn: Tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; Thực hiện tốt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, giữ vững đơn vị văn hoá cấp cơ sở, công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc.

- Đoàn thanh niên và Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức có hiệu quả phong trào “Học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”. Đảm nhận mô hình tự quản về an toàn giao thông, an ninh trật tự trường học, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường và các hoạt động tình nguyện, gây quỹ giúp bạn đến trường, phát triển thêm các mô hình mới.

- Các tổ chức đoàn thể khác: hoạt động theo đúng hướng dẫn của cấp trên, đạt hiệu quả tốt.

* Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị (chuyên môn):

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng đạo đức học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học, phối hợp gia đình, xã hội giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường, đảm bảo không có trường hợp học sinh bỏ học do hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

- Chi hội khuyến học, chữ thập đỏ tạo điều kiện giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Chi đoàn thanh niên, Đội Thiếu niên phát động phong trào "Quý thầy, mến bạn, tự hào về trường, chăm chỉ học tập". Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm cần nắm bắt những tình hình để kịp thời có kế hoạch giúp học sinh trong học tập và rèn luyện.

- Tuyên truyền đúng, đầy đủ chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Tăng cường giáo dục pháp luật, giáo dục dân số kế hoạch hoá gia đình, vệ sinh cảnh quan môi trường chống rác thải nhựa, tuyên truyền gương người tốt việc tốt.

- Hàng năm tăng cường phụ đạo học sinh yếu kém, chuyên môn nhà trường có biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học. Mỗi tổ chuyên môn có 1 đến 2 chuyên đề đổi mới trong quản lý và nâng cao chất lượng dạy học.

- Xây dựng các giải pháp cơ bản, thuận lợi để động viên, bố trí cán bộ, giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu thực hiện chương trình giáo dục mới và thay sách giáo khoa. Thực hiện đúng Kế hoạch giáo dục các môn học, chương trình, kế hoạch dạy học. Hàng năm chuyên môn hướng dẫn tổng kết sáng kiến kinh nghiệm, xây dựng chỉ tiêu chất lượng cụ thể cho từng bộ môn, từng giáo viên gắn với việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá thi đua cuối năm. Phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn, kỷ cương kỷ luật công vụ, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, tham gia thi giáo viên giỏi cấp thành phố và cấp tỉnh hàng năm. Tổ chức kiểm tra đánh giá xếp loại thi đua khen thưởng khách quan, nghiêm túc.

- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục và tham mưu tốt cho phòng GD&ĐT, lãnh đạo các cấp để có kinh phí xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học tạo mọi điều kiện tốt nhất cho hoạt động giáo dục của nhà trường. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa phải rõ mục đích, biến nguồn lực thành chất lượng giáo dục và phải công khai, minh bạch.

- Xác định năm học 2022-2023, có thể sẽ vẫn phải đối mặt với những khó khăn do dịch bệnh, chi bộ quan tâm các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

(1) An toàn phòng chống dịch, hoàn thành chương trình và bảo đảm chất lượng giáo dục. Nhà trường xây dựng kịch bản cụ thể để triển khai các hoạt động giáo dục của năm học trong điều kiện dịch bệnh (nếu có); đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt. Kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến, chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng tổ chức dạy học trực tuyến nếu dịch bệnh bùng phát trở lại và học sinh không thể đến trường.

(2) Quan tâm xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và Chương trình giáo dục phổ thông 2006 khác nhau về căn bản, cả về mục tiêu chương trình; nội dung kiến thức; hình thức dạy học; phương pháp dạy học; kiểm tra, đánh giá; quản lý cũng có sự khác biệt... Do đó, phải xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường bảo đảm yêu cầu thực hiện chương trình GDPT linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và đơn vị.

(3) Ưu tiên tập trung triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới với lớp 6, lớp 7; đồng thời chuẩn bị tốt điều kiện để triển khai chương trình mới với lớp 8,9 trong những năm học tiếp theo. Giáo viên được phân công dạy lớp 6, lớp 7 phải là lực lượng được chọn lựa có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có tinh thần học hỏi, thái độ làm việc tích cực, được tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn do Phòng, Sở, Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức. Việc phân công, kế hoạch dạy học phải phù hợp và bảo đảm tính khoa học, sư phạm. Bộ phận chuyên môn nhà trường chủ động danh sách dự kiến các giáo viên được phân công dạy lớp 7 theo chương trình mới năm học 2022-2023 từ tháng 01/2022, và đối với lớp 8,9 năm học 2023-2024, 2024-2025 trong tháng 10 năm 2022.

(4) Tích cực đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh. Quan tâm đến việc tạo động lực cho đội ngũ giáo viên, không gây quá tải, áp lực cho giáo viên khi thực hiện nội dung đánh giá bằng nhận xét.

(5) Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục. Làm tốt công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài (theo chu kỳ là tháng 8/2021, tuy nhiên do nhiều yếu tố, nhà trường đã đăng ký lùi lại tháng 10/2022); phải xây dựng được văn hóa chất lượng trong mỗi nhà trường.

Giao cho Chi ủy chỉ bộ nhiệm kỳ 2022-2025 căn cứ kết quả thảo luận báo cáo chính trị; ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Yên Thanh để bổ sung, hoàn chỉnh thành văn kiện chính thức của Đại hội.

Bước vào nhiệm kỳ 03 năm tới với nhiều thuận lợi, song khó khăn thử thách cũng không nhỏ, chi ủy Chi bộ và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Yên Thanh quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt khó, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội chỉ bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đã đề ra, tất cả vì mục tiêu xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển và vững mạnh, cùng Đảng bộ, nhân dân phường Yên Thanh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ Giáo dục và Đào tạo, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh.

2. Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 05 đồng chí

- Đ/c: Phan Thị Bích Huệ
- Đ/c: Phạm Thị Hào
- Đ/c: Nguyễn Thị Nga

- Đ/c: Tăng Thị Nga

- Đ/c Phạm Thị Tuyên

- Đại hội đã bầu đồng chí Phan Thị Bích Huệ - Hiệu trưởng nhà trường làm Bí thư chi bộ, đồng chí Phạm Thị Hảo - Phó Hiệu trưởng làm phó bí thư chi bộ.

Đại hội giao cho chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc nghị quyết của đại hội đảng các cấp để hoàn thiện, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa và trong từng thời gian cụ thể để chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội chi bộ Trường THCS Yên Thanh nhiệm kỳ 2022-2025 khẳng định quyết tâm và kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong đơn vị phát huy thành tích, khắc phục tồn tại, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; góp phần tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2022-2025 của Đảng bộ phường Yên Thanh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên và Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phan Thị Bích Huệ